

Số: /BC-UBND

Trà Thanh, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác giáo dục liên chính¹

Thực hiện Công văn số 1346/UBND-NV ngày 04/5/2024 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác giáo dục liên chính. UBND xã báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Trà Thanh là xã miền núi, vùng cao, cách trung tâm huyện lỵ 23 km về hướng Tây có địa hình phức tạp, với nhiều núi cao hiểm trở bị chia cắt tạo thành những thung lũng sâu, hẹp và những dốc đứng hiểm trở; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, trong khu vực nhiệt đới gió mùa; giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa, thường xuyên xảy ra sạt lở núi.

Diện tích tự nhiên của xã là 4875,26 ha; toàn xã có 4 thôn, tổng số hộ toàn xã là 548 hộ, 2.657 khẩu; trong đó hộ không nghèo là 101 hộ, 431 khẩu chiếm 18,43%; hộ cận nghèo là 165 hộ, 811 khẩu, chiếm 30,11%; hộ nghèo là 382 hộ, 1.415 khẩu, chiếm 51,46%. Đa số dân cư sinh sống phân tán trên các sườn đồi núi; sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp là ngành nghề chính; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; trình độ dân trí còn thấp. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong xã, cùng với sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban của huyện, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển, ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc công tác PCTNTC trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có nhiệm vụ thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC thành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, văn bản đơn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm từng bước xây dựng đồng bộ, hoàn thiện các chính sách, cơ chế quản lý, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vụ việc, hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn xã.

¹ Giáo dục liên chính được hiểu: Những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người dân về các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (các cấp) về công tác PCTN, TC nói chung, về không tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC thành các văn bản áp dụng pháp luật vẫn còn một số hạn chế: Đối với cấp xã không đủ thẩm quyền thể chế thành văn bản QPPL, chỉ ban hành các văn bản áp dụng pháp luật về công tác PCTNTC chưa nhiều; công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về PCTNTC có lúc chưa được thực hiện thường xuyên,...

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng

Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện nghiêm túc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Qua đó hằng năm đã triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức: thông qua hội nghị qua các cuộc họp, qua loa truyền thanh... Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật mới ban hành... thông qua các buổi tuyên truyền miệng, họp thôn theo kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật hàng năm với 08 cuộc có 1.600 lượt người tham gia. Tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do huyện phát động.

Nội dung trọng tâm công tác phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC thời gian qua là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hàng năm UBND xã ban hành các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý², đề ra các nhiệm

² Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2021; Kế hoạch số 12a/KH-UBND ngày 18/02/2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 30/01/2023; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 21/3/2018 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn xã Trà Thanh; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23/01/2024.

vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác PCTNTC, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời hàng năm rà soát, hệ thống hóa, xử lý các văn bản QPPL trên địa bàn xã, nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ những văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, có sơ hở, vướng mắc, gây khó khăn, thiếu nhất quán, làm tăng chi phí tuân thủ trong quá trình áp dụng thực hiện hoặc dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch Triển khai công tác kê khai khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

2. Kết quả thực hiện công tác giáo dục liêm chính

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động của cơ quan gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên nhiều lĩnh vực như: quản lý thu, chi tài chính ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất; mua sắm tài sản công.

Trên cơ sở giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, quản lý tài sản công và biên chế cho đơn vị. UBND xã thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức, việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt văn hoá nơi công sở gắn với chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Cán bộ, công chức xã tích cực trau dồi kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ; tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; trang phục gọn gàng, lịch sự trong công sở.

Thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện quy chế văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, lãnh đạo làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, quy tắc đạo đức nghề nghiệp gắn với công tác thi đua khen thưởng.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra, giáo dục trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có), làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên tiếp nhận các thông tin, đặc biệt là các ý kiến phản ánh của Nhân dân về việc công tác thu hồi đất, các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng... để kịp thời xem xét giải quyết theo quy định.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức và Nhân dân. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các hình thức, biện pháp như: tổ chức hội nghị, các cuộc họp của UBND xã, các cuộc họp thôn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, tham nhũng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tuyên truyền trên địa bàn xã đã thu được kết quả đáng ghi nhận, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò các tầng lớp Nhân dân trong phát hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiểm chế, đẩy lùi tham nhũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Quá trình triển khai đã quan tâm thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; coi trọng nhiệm vụ cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân.

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

Một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chưa tập trung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống TNTC, nhất là việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống TNTC, đạo đức, tính liêm chính cho CBDV. Một số CBDV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu, không giữ đức tính liêm chính dẫn đến vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số tổ chức đảng có lúc chưa được thường

xuyên, thiếu đồng bộ, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong nhận thức, hành động, cũng như giáo dục đức tính liêm chính cho CBDV.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về văn hóa liêm chính, ý thức thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho đội ngũ CBDV, công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBDV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBDV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CBDV. Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Trà Thanh phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới.

- Mỗi CBDV nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng, phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Không đưa hối lộ, không nhận hối lộ, không vi phạm pháp luật, nhất là về TNTC. Từng CBDV rèn luyện phẩm chất trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, không tăng bốc mình; luôn thẳng thắn, trung thực, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập để tiến bộ. Mỗi CBDV nghiêm túc, xây dựng lối sống trong sáng, liêm chính, gương mẫu.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống TNTC, về kiểm soát quyền lực, phòng, chống TNTC trên các lĩnh vực. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong việc giữ gìn phẩm chất liêm chính, gương mẫu trong phòng, chống TNTC và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống TNTC tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phù hợp, bảo đảm tăng cường, siết chặt kỷ luật đảng, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra; rà soát, công khai, minh bạch trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, công chức, trong công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tham nhũng, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”.

- Quan tâm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của CBDV. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của CBDV để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, bảo đảm thường xuyên nhắc nhở CBDV, công chức và người lao động về tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tuyệt đối không xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Chấp hành nghiêm việc sử dụng thời giờ làm việc. Trong phân công, giao việc bảo đảm 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của CBDV, công chức và người lao động; nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức công vụ...

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân; bảo đảm phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là phát huy vai trò giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CBDV.

2. Đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính trên địa bàn xã Trà Thanh. UBND kính báo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Thịnh